

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KONSTANZ (ĐỨC)



Ngày 17/5/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Konstanz (Đức). Tham dự buổi làm việc có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông, Phụ trách Phòng HTPT Lưu Mạnh Kiên và Ban chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức. Về phía

Konstanz có Hiệu trưởng Sabine Rein, Trưởng phòng HTQT Verena Grundler, Phụ trách lĩnh vực nghiên cứu Đông Nam Á Christian Von Lubke. Trong buổi làm việc, đại diện hai trường đã cùng nhau đề xuất và trao đổi về các hoạt động hợp tác trong thời gian tới như: thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên giữa hai trường với các khóa học

ngắn hạn, tổ chức đào tạo kết hợp giữa lĩnh vực ngôn ngữ và quản lý kinh doanh, tăng cường giao tiếp liên văn hoá cũng như đảm bảo yếu tố đầu vào và đầu ra khi sinh viên theo học... Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đoàn Trường Đại học Konstanz và hy vọng được

tiếp tục các hoạt động để kết nối và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo và giảng dạy. Kết thúc buổi làm việc, đại diện hai bên đều khẳng định mong muốn hợp tác toàn diện, lâu dài và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp này. Dự kiến các hoạt động hợp tác sẽ tiếp tục được thảo luận và tiến hành thực hiện trong thời gian sớm nhất.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – KỸ THUẬT CẦN ÍCH

Ngày 23/5/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiếp đón và làm việc với đoàn đại diện của Trường Đại học Khoa học – Kỹ thuật Cần Ích (Đài Loan, Trung Quốc) do ông Luo Win Jet làm trưởng đoàn. Tham dự có Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông, Trưởng khoa NN&VH Trung Quốc Phạm Minh Tiến, Phó Trưởng phòng HTPT Lưu Mạnh Kiên. Tại buổi làm việc, đại diện hai trường bày tỏ sự vui mừng khi các hoạt động hợp tác giữa hai phía đã được tích cực triển khai có hiệu quả trong thời gian qua. Trường Đại học Ngoại

ngữ tự hào là một trong những ngôi trường có thế mạnh về đào tạo ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc trong khu vực và trên cả nước. Nhà trường đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, tọa đàm để tìm ra phương án nâng cao chất lượng đào tạo cho các bạn sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc cũng như các du học sinh Trung Quốc tại trường. Trao đổi tại cuộc họp, đại diện của hai trường cũng bày tỏ mong muốn duy trì hợp tác, hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai qua các hoạt động trao đổi sinh viên ngắn hạn,

tổ chức nhiều hoạt động cho sinh viên có thể tham gia để trải nghiệm nền văn hoá. Không chỉ vậy, đại diện Trường Đại học Khoa học – Kỹ thuật Cần Ích cũng thể hiện thiện chí trong vấn đề hợp tác kết nối doanh nghiệp, giới thiệu và đào tạo nhân tài của ULIS cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Hai bên nhất trí sẽ cùng nhau nỗ lực, tăng cường phát triển mối quan hệ tốt đẹp này trong tương lai. Buổi gặp mặt và làm việc kết thúc với phần tặng quà và chụp ảnh lưu niệm. [Xem thêm](#)

